

ประจำวันที่ 21-27 สิงหาคม 2556

หันจำหน่ายสูงกว่าคู่แข่ง ลุ้นป.ป.ช.แถลงโภงข้าว

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังกการประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ว่า ที่ประชุมได้นำข้อมูลที่ได้จากการหารือกับสมาคมชาวนาไทย, สมาพันธ์เกษตรกรแห่งชาติ, กลุ่มโรงสีและผู้ส่งออกข้าว ถึงหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าว ฤดูการผลิตปี 2556/2557 มาจัดทำเป็นข้อสรุป คือ วงเงินที่จะให้อยู่ที่ 270,000 ล้านบาท จากปีก่อนๆ ที่ใช้ประมาณ 330,000-340,000 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 70,000 ล้านบาท

ส่วนราคารับจำนำ ในส่วนของข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัด ยังคงกำหนดราคาเดิมที่ตันละ 20,000 บาท ที่ความชื้น 15% ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ได้กำหนดเป็น 2 แบบ คือ ข้าวนาปี ที่จะเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.56 - 28 ก.พ.57 จะอยู่ที่ตันละ 15,000 บาท แต่กำหนดเพดานให้ครัวเรือนละไม่เกิน 350,000 บาท ส่วนที่ผลิตได้เกินจากนั้นให้นำไปขายในตลาด ส่วนรอบ 2 หรือนาปรัง จะกำหนดที่ตันละ 13,000 บาท ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 300,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด หากทันวันที่ 27 ส.ค.ก็จะเสนอ โดยจะขอ ครม.อนุมัติกรอบวงเงินที่จะนำมาใช้ 270,000 ล้านบาท ส่วนราคาจำนำแค่เสนอเพื่อทราบเท่านั้น สำหรับผลผลิตข้าวทั้งนาปี นา ปรัง ปี 2556/57 คาดว่าจะมีประมาณ 21-22 ล้านตัน ขณะที่เฉพาะนาปีรอบนี้จะมีมาจำนำประมาณ 15 ล้านตัน ส่วนกรณีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ประธานคณะทำงานปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ระบุว่า มีข้าวหายในสต็อกไปประมาณ 1 ล้านตันนั้น นายนิวัฒน์ธำรงระบุว่า ยังไม่ทราบข่าว และการประชุม กขช.ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล โครงการตั้งแต่ต้นไม่ได้มีการกำหนดโควตาว่า จำนวนต่อครอบครัวเป็นเท่าไร โดยให้เป็นการจำนำข้าวทุกเมล็ด แต่เมื่อการดำเนินงานผ่านไปมีผลขาดทุนจำนวนมากในระดับแสนล้านบาท รัฐบาลจึงได้มีการ กำหนดโควตา ให้เกษตรกร แต่ ละรายไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัวเรือน ล่าสุดต้องหันราคารับจำนำข้าวลงเหลือครัวเรือนละ 350,000 บาท ส่วนนาปรังตันละ 13,000 บาท ครัวเรือนละ 300,000 บาทในปัจจุบันนี้

ขณะที่นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมกสิตติคม ศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การกำหนดราคาที่ยังถือว่าสูง โดยราคาตันละ 1.5 หมื่นบาทนั้น เทียบเป็นราคาส่งออก (เอฟโอบี) ตันละ 750-800 ดอลลาร์สหรัฐ และราคาตันละ 1.3 หมื่นบาท จะเป็นราคาส่งออกที่ตันละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าคู่แข่งมาก หากจะถือตามราคาที่รัฐบาลรับจำนำจะไม่สามารถส่งออกได้ นอกจากนี้ ปัจจัยข้าวในสต็อกที่รัฐบาลมีอยู่ จะทำให้การผลักดันราคาไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้

"ต้องขึ้นกับลูกค้าว่าจะเลือกซื้อข้าวราคาไหน แต่ทั้งสองราคาก็ถือว่าสูง ไปแข่งกับใครไม่ได้ เพราะลูกค้ามีทางเลือกมาก เนื่องจากถือสต็อกไว้เยอะก่อนหน้านี้ จึงเชื่อว่าการกำหนด 2 ราคาจะไม่มีผลต่อราคาตลาดโลกมากนัก แต่ก็รู้สึกสับสนและงงเล็กน้อยต่อผลประชุม กขช.ครั้งนี้" นายชูเกียรติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันอังคาร นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยกรรมการ ป.ป.ช. จะร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับจำนำข้าว ที่สำนักงาน ป.ป.ช.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ประมวลข่าว 3 รอบห่างเป้า 7 หมื่นล. "นิวัฒน์ธำรง" ดิ้นปรับแผนใหม่-ขายตรงทำข้าวถุง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ซึ่งมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลรูปแบบใหม่ตามที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอเพิ่มเติม โดยจะเปิดระบายข้าวสารโดยตรงให้กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนต่างประเทศที่ติดต่อขอซื้อข้าวเข้ามา

ภายใต้เงื่อนไขว่า ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาประมูลทั่วไป และราคาที่ขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G ให้กับต่างประเทศ พร้อมกับจะต้องมีการส่งออกจริงหรือมีเอกสารการส่งออกมายืนยัน โดยจะเสนอแนวทางนี้ให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) อนุมัติก่อนในวันที่ 26 สิงหาคมนี้

"ผมเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลระบายข้าวในสต็อกได้มากขึ้น และขณะนี้ก็มีเอกชนต่างประเทศเข้ามาเสนอซื้อข้าวในสต็อกหลายรายแล้วทั้งจากจีนและประเทศในตะวันออกกลาง ส่วนวิธีการประมูลข้าวทั่วไปยังคงดำเนินการต่อ แต่อาจให้กรมการค้าต่างประเทศปรับหลักเกณฑ์การประมูลจากเดิมที่ให้ประมูลแบบยกคลัง ซึ่งสามารถซื้อย่อยแยกกองได้เพื่อจูงใจให้เอกชนมาเข้าร่วมประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลมากขึ้น" นายนิวัฒน์ธำรงกล่าว

พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการระบายข้าว ยังได้อนุมัติให้นำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 200,000-400,000 ตันมาจัดทำเป็นข้าวถุง (5 กก.) ราคาพิเศษขายให้กับประชาชน โดยเบื้องต้นต้องปรับราคาขึ้นที่จำหน่ายเดิม 70 บาท เป็น 85 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกตลาด โดยจะกระจายผ่านร้านถูกใจ-ร้านโชห่วย-ร้านธงฟ้า และหน่วยงานราชการที่ต้องการข้าวถุง ส่วนกระบวนการจัดจ้างเอกชนจัดทำข้าวถุงจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารโครงการนี้ให้ นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานที่ปรึกษา ส่วนนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการอีกคนตั้งให้เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมด้วยตัวแทนจากกรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ และองค์การคลังสินค้า (อคส.)

ส่วนการกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำฤดูกลาง 2556/57 นั้น จะมีการหารือกับตัวแทนเกษตรกรทั้งจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ, สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย, สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสมาคมชาวนาข้าวไทย เพื่อพิจารณา 2 ทางเลือก คือ หากรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 5% ในราคาตันละ 15,000 บาท จะมี เงื่อนไขให้จำนำเพียง 1 รอบ แต่อาจขยายระยะเวลาให้ยาวนานขึ้นครอบคลุมไปถึงข้าวเปลือกนาปี 2557 ด้วย หรือหากรับจำนำในราคาตันละ 12,000 บาทก็ยังคงแบ่งรอบการรับจำนำออกเป็น 2 รอบเหมือนเดิม

เมื่อได้ข้อสรุปจะนำแนวทางทั้งหมดเสนอให้ กขช. พิจารณาว่าจะเลือกแนวทางใด ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป คาดว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะทันกับการเปิดรับจำนำข้าวฤดูกลางใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ที่สำคัญก็คือ จะทำให้ใช้งบประมาณในการรับจำนำไม่เกิน 3 แสนล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปลี่ยนตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ มาเป็นนายนิวัฒน์ ธำรง บุญทรงไพศาล พร้อมแผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ด้วยการตั้งเป้าหมายจะต้องนำเงินจากการระบายข้าวมาใช้คืนให้ได้ 72,065 ล้านบาทนั้น ปรากฏว่าจากการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป 3 ครั้งที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวออกไปได้เพียง 240,000 ตัน จากปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด 7581,665 ตัน หรือระบายออกไปได้ไม่ถึงครึ่งของปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด

ในขณะที่เหลือระยะเวลาอีกเพียง 4 เดือนก็จะสิ้นสุดปี 2556 ตามแผนการระบายข้าวแล้ว ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า หากกระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลด้วยวิธีการเดิมเหมือนกับการประมูล 3 ครั้งที่ผ่านมา คงจะไม่สามารถนำเงินจากการขายข้าวจนครบ 72,065 ล้านบาทมาใช้คืนกระทรวงการคลังได้

"ผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการระบายข้าวใหม่ ด้วยการหันมาเปิดระบายข้าวเป็นลอตเล็ก ๆ 2,000 ตันผ่านตลาด AFET เพื่อให้รายกลางกับรายย่อยโดยเฉพาะพวกทำข้าวถุง-โรงสีสามารถเข้าถึงข้าวในสต็อกรัฐบาลได้ จากเดิมที่การประมูล 3 ครั้งที่ผ่านมาข้าวส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือผู้ส่งออกไม่เกิน 5 อันดับแรก ซึ่งสามารถควบคุมราคาข้าวในประเทศได้" แหล่งข่าวกล่าว

ส่วนแนวทางการเปิดระบายข้าวสารโดยตรงให้กับผู้ซื้อเสนอราคาเข้ามานั้น ในทางปฏิบัติอาจจะมีปัญหา เพราะดันไปกำหนดเงื่อนไข ว่า ราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาประมูล (ใช้เกณฑ์ราคากลาง) หรือราคาขาย G to G ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าที่ผ่านมายาวข้าว G to G ไปในราคาที่เท่าไร แต่สันนิษฐานว่า "ต้องต่ำมาก" จนผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวทั้ง 2 โครงการประสบปัญหาการขาดทุนครั้งมโหฬารอย่างที่เห็น ๆ กันอยู่

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

‘สภา’แฉเหตุบัญชีรับจำนำเงินปิดไม่ลง ‘อคส.’ยื่นส่งข้อมูลข้าวหาย

น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีรับจำนำข้าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปข้อมูลเพื่อปิดบัญชีในโครงการรับจำนำข้าวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้เนื่องจาก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ยังส่งข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือเป็นรายโกดังมาให้ไม่ครบ และยังไม่ให้คำตอบกรณีปริมาณข้าวที่หายไป 1 ล้านตันได้

ทั้งนี้ขอให้ อ.ต.ก. และ อคส. ส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายและให้ครบถ้วนภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ และนัดประชุมอนุกรรมการปิดบัญชีวันที่ 29 สิงหาคม ซึ่งจะพยายามสรุปตัวเลขและปิดบัญชีข้าวให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม นี้ เพื่อนำเสนอไปยัง คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กขช.) ช่วงต้นเดือนกันยายนต่อไป

“ยอมรับว่าการปิดบัญชีล่าช้าไปมาก เพราะข้อมูลจาก อ.ต.ก. และ อคส. ยังไม่ครบถ้วน หากภายในเดือนสิงหาคมนี้ทั้ง 2 หน่วยงาน ส่งข้อมูลมายังไม่ครบก็จะปิดบัญชีเท่ากับที่ข้อมูลจะมี เพราะไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าทำงานล่าช้า ซึ่งตลอดเดือนสิงหาคม ได้เร่งรัดข้อมูลจาก 2 หน่วยงาน มาตลอด แต่ยังคงพบว่าข้อมูลบางโกดังที่ส่งมานั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ปัจจุบัน” น.ส.สุภา กล่าว

มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่าที่ผ่านมา คณะกรรมการปิดบัญชีได้ขอให้ อ.ต.ก. และ อคส. ส่งข้อมูลการรับจำนำข้าวทั้งหมดภายในวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จนต้องมีการขยายเวลาให้อีกครั้ง ส่งผลให้การปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเกิดความล่าช้าเข้าไปอีก

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการปิดบัญชีข้าวได้ปิดบัญชีถึง 31 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลขาดทุนจากการรับจำนำ 1.3 แสนล้านบาท ผลจากการรับจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาดโลก การปิดบัญชีจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ก็จะทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ออกมาประเมินล่าสุดว่า โครงการรับจำนำข้าวจะมีผลขาดทุนถึง 4 แสนล้านบาท ผลจากการที่รัฐบาลระบายข้าวที่มีอยู่ 17-18 ล้านตันข้าวสารออกไม่ได้ ทำให้ยังวันข้าวยิ่งเสื่อมคุณภาพทำให้ขายขาดทุนมากขึ้น

ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการรับจำนำข้าวใช้เงินไป 6.5 แสนล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายอมรับว่าไม่สามารถส่งเงินคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้เพราะระบายข้าวไม่ได้ และยังมีปัญหาว่าจะลดวงเงินการรับจำนำข้าวให้เหลือ 5 แสนล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ได้อย่างไร

ขณะที่ มีรายงานข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กขช. จะนัดประชุมในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เพื่อหาข้อสรุปการรับจำนำข้าว โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ได้หารือกับสมาคมชวานาทั้ง 3 สมาคม (สมาคมชวานาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชวานาไทย และสมาคมชวานาข้าวไทย) และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งได้ข้อสรุปเป็น 2 ทางเลือก เพื่อเป็นทางเลือกในเรื่องการรับจำนำชวานาปีและนาปรัง ฤดูการผลิต 2556/57 ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้

โดยทางเลือกแรกคือรับจำนำที่ราคา 15,000 บาทต่อตัน ซึ่งสามารถจำนำข้าวได้เพียง 1 ครั้งต่อราย ตลอดทั้งปีการผลิต และจำกัดให้จำนำได้ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อครัวเรือน ส่วนเงื่อนไขที่ 2 กำหนดราคาจำนำ 13,000 บาทต่อตัน แต่สามารถจำนำข้าวได้ 2 ครั้งต่อราย ตลอดทั้งปีการผลิต และจำกัดให้จำนำได้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อ

ครัวเรือน แต่จะมีการจำกัดจำนวนการรับซื้อข้าวที่ 16.5 ล้านตัน โดยทั้งสองวิธียังอยู่ในกรอบวงเงิน 2.5 แสนล้านบาทต่อปี

ส่วนที่มาของแหล่งเงินก็มาจากแหล่งเดิมคือใช้เงินกู้ และเงินที่ได้จากการขายข้าวที่ส่งคืนคลัง ส่วนข้าวหอมมะลินั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับจำนำจะยังคงรับจำนำที่ตันละ 20,000 บาท และรับจำนำทุกเมล็ดเนื่องจากข้าวมีปริมาณข้าวน้อยและปลูกได้เพียงครั้งเดียวต่อปี

ด้าน นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดโดยทั่วไปค่อนข้างอืด และเจียบเหงา เนื่องจากพบว่า ผู้ส่งออกยังไม่มีความต้องการซื้อข้าว ซึ่งไม่แน่ใจว่า เกิดจากสาเหตุใด ทั้งๆ ที่ทางกลุ่มพ่อค้าโรงสีข้าวต้องการที่จะขายข้าว อย่างมาก

ส่วนข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำขณะนี้ม้น้อยมาก เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ได้นำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำ ไป 2 รอบแล้ว ส่วนที่เหลือจากโครงการรับจำนำ ชาวนาต้องขายข้าวเปลือกลงไปขายในตลาดซึ่งได้ราคาต่ำกว่าโครงการรับจำนำโดยราคาตลาดขณะนี้อยู่ที่ตันละ 8,500-9,000 บาท เป็นราคาข้าวสาร ที่ ตันละ 13,500-14,000 บาท

“โรงสีข้าวก็ยังขายข้าวยาก เพราะผู้ส่งออกข้าวแทบไม่ซื้อข้าวจากทางโรงสีข้าวเลย ซึ่งได้ทราบว่ามีบางรายสามารถซื้อข้าวสารได้ในราคาตันละ 12,000 บาทก็มี อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อีกต่อไป โรงสีข้าวบางรายอาจมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร เพราะต้องรับซื้อข้าวจากชาวนาเป็นเงินสด หากไม่รับซื้อก็ไม่ได้ขณะนี้เดียวกันข้าวที่รับซื้อมาจากชาวนาก็ขายไม่ออก”นายมนัส กล่าว

ที่มา แนวหน้า

พาณิชย์เปิดช่องทางปท.ซื้อตรงข้าวไทย

การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งระงับภายหลังการเปิดประมูลขายในประเทศหลายครั้ง แต่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนน้อยมาก โดยขายออกไปแค่หลักแสนตันจากสต็อกของรัฐบาลที่มีสูงถึง 17-18 ล้านตัน กระทรวงพาณิชย์จึงต้องปรับแผนและหาวิธีการในการระบายข้าวช่องทางใหม่เพื่อผลักดันสต็อกออกไปให้ได้ เพื่อนำเงินมาจำนำรอบใหม่

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวว่าที่ประชุมมีมติให้กำหนดแนวทางการระบายข้าวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง คือ เปิดให้เอกชน รัฐวิสาหกิจต่างประเทศ เสนอขอซื้อข้าวโดยตรงจากกระทรวงพาณิชย์ได้ หลังจากที่มีความต้องการซื้อข้าวจากช่องทางนี้จำนวนมาก เช่น จากจีน ตะวันออกกลางและประเทศอื่นๆ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ซื้อเพื่อการส่งออกและต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าที่รัฐบาลขายให้เอกชนในประเทศ รวมถึงการขายผ่านระบบรัฐต่อรัฐด้วย

อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาในการประชุมวันที่ 26 ส.ค. นี้ อีกครั้ง เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ

ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางระบายข้าว จะทำให้แผนการขายข้าวของรัฐ เป็นไปตามที่วางไว้ได้มากขึ้น เพราะหากดำเนินการระบายล่าช้า อาจกระทบมูลค่าข้าวในสต็อกที่มีอยู่ ส่วนการระบายวิธีการอื่นๆ ทั้งเปิดประมูลทั่วไป และการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ยังคงให้ดำเนินการต่อไป

ส่วนการระบายข้าวเปลือกลงที่มีการวิจารณ์ว่าขายได้ราคาต่ำนั้น อาจมีความเป็นไปได้ ที่จะยกเลิกการระบายข้าวชนิดนี้ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ตอบรับการระบายดังกล่าว

“อะไรที่ทำให้รัฐเสียหายจะก็จะยกเลิก อะไรที่ทำให้รัฐได้ประโยชน์เราก็จะเร่งทำ เพราะการระบายข้าวต้องให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ข้าวในสต็อกที่มีอยู่เสื่อมสภาพและทำให้มูลค่าข้าวลดลง แต่ทุกช่องทางต้องได้ราคาไม่ต่ำกว่าราคาในใจที่เรากำหนดไว้”นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการระบายข้าวปริมาณ 2-4 แสนตัน เพื่อทำข้าวถุงราคาถูกนำไปจำหน่าย ใน การลดค่าครองชีพประชาชน ในราคาถุง 5 กก. ละ 85 บาท แต่ในการดำเนินการครั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการบริหาร โครงการ มากำกับดูแล มีนายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์เป็นประธาน และมอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช. พาณิชย์เป็นประธานคณะทำงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร (อ.ต.ก.) กรมการค้าภายใน เป็นกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไร้ข้อครหา เหมือนที่ผ่านมา

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวอีกว่า วันนี้ (23 ส.ค.) ตนจะประชุมร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือการ กำหนดเกณฑ์และราคา โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 เมื่อได้ข้อสรุปจะให้ที่ประชุม กชช. พิจารณา กำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป มั่นใจว่าจะเปิดโครงการได้ทันวันที่ 1 ต.ค. นี้ เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ทันที

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการ ประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟท) ว่า การนำข้าวออกมาประมูลผ่านตลาด เอเฟทนี้ ถือเป็นการสะท้อนราคาตลาดที่แท้จริงและจะทำให้เกิดความโปร่งใส สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มาก

สำหรับข้าวล็อตแรก จะเป็นข้าวขาว 100,000 ตันและ ข้าวหอม 40,000 ตัน รวมเป็น 140,000 ตัน ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากการชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว จะเริ่มประมูลรอบแรกในต้นเดือนก.ย.นี้ และจะมีการรับมอบข้าวตั้งแต่ เดือน พ.ย. นี้เป็นต้นไป ส่วนการติดขัดในขั้นตอนการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันและค่าธรรมเนียมในการนำข้าวสต็อก รัฐบาล ในการซื้อขายผ่านตลาดเอเฟทจำนวน 240 ล้านบาทนั้น นายนิวัฒน์ธำรงได้เห็นชอบ ที่จะนำเงินจากกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มาใช้ในการค้ำประกัน โดยระบุว่าไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์ในการใช้เงินกองทุนเพราะเป็น เพียงการนำเงินมาค้ำประกันเท่านั้น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า มีการส่งออกข้าวหอมมะลิไปสหรัฐอเมริกาที่ ผ่านมา ซึ่งสหรัฐมีการกักกันข้าวเพราะพบว่ามีสารปนเปื้อนในข้าวหอมมะลิและถูกตีกลับเข้ามาไทย ซึ่งตนขอ เรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบและออกมาชี้แจงต่อประชาชนว่า ข้าวหอมมะลิล็อตดังกล่าวที่มีปัญหา รัฐบาลจะดำเนินการ อย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่า จะไม่ได้รับประทานข้าวที่มีสารปนเปื้อนอยู่ปลอมปนและออกมาขายสู่ ตลาดให้กับประชาชน

นพ.วรงค์ ยังกล่าวกรณีการระบายข้าวของรัฐบาลอีกว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศให้มีการ ระบายข้าวทั้งหมด 3 ครั้ง โดยตั้งเป้าว่าจะต้องระบายข้าวต่อเดือน 3-5 แสนตัน และเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนเริ่มต้น ซึ่งระบายข้าวไปแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.ค. 2556 ยอดข้าวทั้งหมด 3.5 แสนตัน แต่ระบายได้เพียง 9 หมื่นตัน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ก.ค. 2556 ตั้งเป้าระบายทั้งหมด 2 แสนตัน แต่ระบายได้แค่ 1.2 แสนตัน และครั้งที่ 3 วันที่ 19 ส.ค. 2556 ตั้งเป้าไว้ 2.1 แสนตัน แต่ระบายได้ 3 หมื่นตัน

ทั้งนี้เมื่อบวกในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศระบาย 7.5 แสนตัน แต่ระบายได้เพียง 2.4 แสนตัน ดังนั้นจึง สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการระบายข้าวของรัฐบาล ซึ่งข้าวในสต็อกของรัฐบาลมีทั้งหมด 7 ล้านตัน

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ ได้ตีกลับข้าวไทยจำนวน 3.2 หมื่นกก. หรือ 32 ตัน เพราะพบสารปนเปื้อนนั้น จะต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่ แต่เบื้องต้นไม่ใช่ข้าวในสต็อก รัฐบาลอย่างแน่นอน เพราะไทยไม่เคยขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับสหรัฐ และหากเป็นข้าวของภาคเอกชนส่งออก ก็ ต้องดูว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หากจริงก็จะดูว่าทำผิดกฎระเบียบอะไรหรือไม่ และก็ต้องลงโทษตามกฎหมาย แต่เบื้องต้น ต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อน "การปล่อยข่าวลักษณะนี้ส่งผลเสียต่อภาพข้าวไทย ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ ชัดว่าจริงหรือไม่ก่อนปล่อยข่าว" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติเมตต์ผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าภาคเอกชนยังไม่ได้ข้อมูล ว่าสหรัฐฯ ตีกลับข้าวไทยจริงหรือไม่ แต่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากสหรัฐฯ ตีกลับ ก็ควรตีกลับข้าวทั้งตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่แค่

บางส่วน เพราะในอดีตการส่งออกข้าวไปสหรัฐ เคยถูกตีกลับจากการพบแมลงเพียงตัวเดียว ก็จะถูกตีกลับทั้งตู้คอนเทนเนอร์

"เข้าใจว่าหมอนรงค์ ออกมาให้ข่าวเป็นเรื่องทางการเมืองเกี่ยวกับโครงการในสต็อกข้าวรัฐบาล แต่การให้ข่าวลักษณะนี้เป็นการทำลายประเทศมากกว่า" นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ขายข้าวจีบจี้อย รัฐประมุขรอบ 3 ได้แก่ 3 หมิ่นต้น

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานผลการเปิดซองประมูลข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 และนาปี 2555 เพื่อส่งออกต่างประเทศ ชนิดข้าวขาว 5% จำนวน 101,304.72 ตัน จากผู้เสนอราคาจำนวน 6 ราย ปรากฏคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวได้เจรจาต่อรองราคาขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุดจำนวน 2 ราย คิดเป็นปริมาณข้าว 30,000 ตัน ส่วนการเปิดซองประมูลข้าว ข้าวหอมจังหวัด ข้าวเหนียวขาว 10% เพื่อจำหน่ายในประเทศ/หรือส่งออกต่างประเทศ จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 และนาปี 2555 รวม 100,361.22 ตันนั้น มีผู้เสนอราคาเข้ามาเพียง 2 ราย และราคาที่เสนอมาไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คณะทำงานได้เสนอให้ยกเลิกการประมูล

ทั้งนี้ผู้เสนอราคารวมทั้งหมด 7 รายที่เข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทไชยพรไรซ์แอนด์ฟู้ดโปรดักส์, บริษัทเอเชีย โกลเด้นไรซ์, บริษัทไทยฟ้า (2511), บริษัทพงษ์ลาม และบริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ ทั้ง 5 รายเสนอซื้อข้าวขาว 5% ส่วนบริษัทนำแสงค้าข้าว เสนอซื้อข้าวหอมจังหวัดและข้าวเหนียว 10% และบริษัทโกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอซื้อข้าวขาว 5% ข้าวหอมจังหวัดและข้าวเหนียว 10% โดยคณะทำงานไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อผู้ชนะประมูลและราคาขายทั้ง 2 บริษัท

ด้านแหล่งข่าวในวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า ราคาเสนอซื้อข้าวขาว 5% ในรอบนี้ น่าจะอยู่ระหว่าง 11,000-12,000 บาท ขณะที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% FOB เดือนกรกฎาคม 2556 ปรับลดลงจากเดือนมิถุนายนประมาณร้อยละ 10-20 เหรียญสหรัฐ หรือจาก 547 เหรียญ เหลือเพียง 527 เหรียญ/ตัน

ส่วนสถานะการเงินจากการระบายข้าวให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเดือนสิงหาคมนั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า มีการคืนไปแล้ว 3,807 ล้านบาท ทำให้ยอดรวมทั้งหมดที่คืนเงินไปแล้วอยู่ระหว่างตัวเลข 140,000-150,000 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวใหม่ปี 2555/56 มีมูลค่า 114,000 ล้านบาท กับข้าวเก่าปี 2554/55 อีก 26,000-36,000 ล้านบาท โดยคาดว่าหลังจากนี้จะมีการระบายข้าวแบบ G to G ให้กับประเทศต่าง ๆ เช่น ส่งมอบข้าวให้รัฐบาลอิหร่าน 250,000 ตัน อินโดนีเซียกำลังจัดส่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดซื้อข้าวเปลือกมาเจรจาอีกน่าจะได้ข้อสรุปประมาณ 300,000 ตัน และอิรัก รวมถึงจะมีการประมูลข้าวเปลือกเพื่อจัดทำเป็นข้าวหนึ่งรอบ 2 คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะคืนเงินได้จำนวน 72,065 ล้านบาท ตามที่แจ้งให้กับ ครม.รับทราบไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556

"ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ จะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน กรมจะเสนอรายงานสรุปผลการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล โดยเฉพาะการระบายข้าวด้วยวิธีการประมูลทั่วไป 3 ครั้งที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการระบาย โดยจะเสนอเพิ่มวิธีการระบายข้าวรูปแบบอื่น จากการประมูลที่ผ่านมาพบว่า ผู้ส่งออกแค่เข้ามาทักทาย ไม่ได้ตั้งใจซื้อจริงจึง เราจึงขายข้าวได้ค่อนข้างน้อย แต่เราจะไม่ยกเลิกวิธีการประมูล เพียงแต่อาจจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นมากขึ้น" นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าว

ส่วนการเปิดระบายมันสำปะหลังจำนวน 280,000 ตัน จากโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2552/53 ปริมาณ 87,900 ตัน กับโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2555/56 ปริมาณ 204,000 ตันนั้น ปรากฏผู้มีผู้ประกอบการ

เสนอราคาซื้อ 15 ราย ได้แก่บริษัทชัยภูมิสตาร์ช, บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด, บริษัท Global Property Connection, บริษัทโชคชัยพีชผล, บริษัทเจริญชัยพีชผล, ภัฏภร เกิดทวี, ลานมันโชคพิพัฒน์, นายสุวิชาญ สัมประสิทธิ์, บริษัททองทาบิโอเก่า (1999), หจก.ทรายทองพัฒนา 2013, บริษัท ที.เอช.แคปปิตอล, บริษัทเยนเนรัล มิลล์ คอร์ปอเรชั่น, บริษัทยี่งวัฒนา ทาบิโอเก่า, บริษัทศรอนันต์ไทย ทาบิโอเก่า และบริษัทเอเชียฟลูกโตช โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประมูลเป็นพ่อค้า/ลานมันที่รับฝากเก็บมันเส้นในสต็อกรัฐบาลอยู่แล้ว และบริษัทเอลิช (ประเทศไทย)

ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรมันเส้นในสต็อกรัฐบาลในนามของการขายแบบ G to G ในสมัยอดีต รว. พาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ไปมากกว่า 2 ล้านตัน ไม่เข้าร่วมการประมูลเศษมันครั้งนี้

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

ซง"นิวัฒน์ธำรง"แก้เกณฑ์ระบายข้าว ผู้ส่งออกเกินประมูลทำวีตเป่า

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว เปิดซองและเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองประมูลเสนอซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลปริมาณ 2.1 แสนตัน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า เบื้องต้นอนุมัติขายข้าวขาว 5% ปีผลิต 2554/55 และ 2555 เพื่อการส่งออกให้กับเอกชน 2 ราย ปริมาณรวม 3 หมื่นตัน เพราะเสนอราคาสูงกว่าการยื่นเสนอซองรอบที่ผ่านมา ส่วนข้าวหอมจังหวัดและข้าวเหนียว เสนอซื้อราคาต่ำ จึงไม่มีการอนุมัติขาย โดยจะเสนอความเห็นชอบต่อนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ต่อไป

นางปราณีกล่าวว่า การเปิดประมูลข้าว 2.1 แสนตัน ซึ่งเป็นการเปิดประมูลรอบ 3 ของเดือนสิงหาคม มีผู้เสนอราคาไม่มาก ซึ่งจะรายงานผลการประมูลทั้งสามรอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ที่มี นายนิวัฒน์ธำรงเป็นประธาน วันที่ 22 สิงหาคมนี้ เพื่อทบทวนแนวทางการระบายสต็อกข้าวรัฐบาลต่อไป

"สังเกตได้ว่าที่มายื่นประมูลข้าว แค่มายื่นแต่ไม่ตั้งใจซื้อ ซึ่งเอกชนส่วนใหญ่ระบุถึงปัญหาในการไปดูโกดังข้าวที่ระบายไม่พร้อม ก็จะนำข้อมูลมาทบทวนต่อไป" นางปราณีกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 กระทรวงได้ส่งเงินคืนกระทรวงการคลังจากการระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ได้เพิ่มประมาณ 3,807 ล้านบาท ทำให้ยอดเงินส่งคืนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่กลางปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมประมาณ 1.4-1.5 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเงินจากการระบายสต็อกข้าวใหม่ที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2554/55 และโครงการรับจำนำ 2555/56 ประมาณ 1.14 แสนล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินจากการขายข้าวสต็อกเก่า ถึงสิ้นปี 2556 เป้าหมายจะส่งให้ครบ 2 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากการเปิดระบายทั่วไป 3 ครั้ง รวม 7 แสนตัน แต่สามารถอนุมัติขายได้จริงเพียง 2.4 แสนตัน ซึ่งต่ำกว่ากระทรวงพาณิชย์ประเมินไว้กว่า 50% สำหรับเอกชนที่เสนอราคาสูงตามเกณฑ์ในครั้งล่าสุด คือ บริษัท ไชยพรไรซ์แอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอเชียโกเด้นไรซ์ จำกัด จาก 7 ราย

นายทนต์ศักดิ์ เล็กอุทัย รว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2556 จำนวน 1.5 ล้านไร่ วงเงินทั้งสิ้น 494 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำไปดำเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี โดยแบ่งการประกันภัยเป็น 5 พื้นที่ตามความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงสูงสุดจะต้องเสียเบี้ยประกัน 475 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงต่ำสุดเสียเบี้ยประกัน 120 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่ 60-100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนเบี้ยประกันในส่วนที่เหลือ 69.97-410.39 บาทต่อไร่ และภายในสัปดาห์นี้ได้นัดหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ ธ.ก.ส.เพื่อพิจารณารายละเอียดในการขยายโครงการประกันภัยนาข้าวให้ครอบคลุมพื้นที่ 60 ล้านไร่ทั่วประเทศ

[ที่มา นสพ.มติชน](#)

กรม.อนุมัติ 5 ระดับเบี่ยประกันภัยน้ำร่องข้าวในปี 1.5 ล้านไร่ปี 56/57

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้(20ส.ค.) เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2556/2557 โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการมีเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 1.5 ล้านไร่ เพื่อทดลองนำร่องไปก่อน จากนั้นค่อยขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้งหมด 60 ล้านไร่

สำหรับแนวทางการประกันภัยข้าว ได้จัดโซนนิ่งแบ่งพื้นที่ทำประกันภัยข้าว 5 ประเภท โดยจะให้เกษตรกรจ่ายค่าเบี่ยประกัน ตามพื้นที่ความเสี่ยงของแหล่งเพาะปลูก ประกอบด้วย พื้นที่สีเขียวอ่อนคิดเบี่ยประกันต่ำสุด 120 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี่ยประกัน 60 บาทต่อไร่ รัฐบาลชดเชยทดแทนให้ 60 บาท พื้นที่สีเขียว จ่ายเบี่ยประกัน 230 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี่ยประกันเพิ่มเป็น 70 บาทต่อไร่

ส่วนพื้นที่สีเขียวเข้มเบี่ยประกันจะอยู่ที่ 350 บาทต่อไร่ ชาวนาจ่ายเบี่ยประกัน 80 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเหลือง 440 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 90 บาทต่อไร่ ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุด คือ สีแดง ค่าเบี่ยประกันสูงสุด 470 บาทต่อไร่ แต่ให้ชาวนาจ่ายเบี่ยประกันเพียง 100 บาทต่อไร่ โดยมองว่าค่าเบี่ยเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงของพื้นที่ เช่น สีแดง คิดเบี่ยสูงสุดจะอยู่ในแถบจังหวัดภาคกลาง เช่น พระนครศรีอยุธยา เพราะมีความเสียหายประมาณ 31% ของพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น

นายทศศักดิ์ กล่าวว่า การรับประกันภัยปีแรกรัฐบาลได้งบประมาณดูแลประมาณ 494 ล้านบาท โดยเกษตรกรรับภาระเบี่ยประกันตั้งแต่ 60-100 บาทต่อไร่ ขณะที่รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้ 70-410 บาทต่อไร่ สำหรับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากภัยธรรมชาติได้รับ 1,111 บาทต่อไร่ และกรณีภัยศัตรูพืชและโรคระบาดจะได้ค่าสินไหม 555 บาทต่อไร่ ส่วนการจ่ายชดเชยสำหรับพื้นที่ภัยพิบัติจากรัฐบาลยังคงจ่ายในราคา 1,111 บาทต่อไร่ เช่นกัน

ส่วนแนวทางการทำประกันภัยพืชผลทั้งระบบ เพื่อเริ่มดำเนินการปีหน้าในสัปดาห์หน้า ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะหารือกับ ธ.ก.ส. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสรุปแนวทางร่วมกันในการจ่ายเงินชดเชยของรัฐบาลกรณีเกิดภัยพิบัติพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากในช่วง 5 ปี ย้อนหลังเฉลี่ยรัฐบาลใช้เงินจ่ายชดเชยประมาณ 12,000 ล้านบาท จากพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 60 ล้านไร่ มีความเสียหายเพียง 9 ล้านไร่ จึงเหลือพื้นที่อีก 51 ล้านไร่ ไม่ต้องเคลมค่าความเสียหาย จึงต้องเจรจาถึงภาคเอกชนเข้าร่วมรับประกันแทนรัฐบาล

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-22 ส.ค. 2556 มีจำนวน 287,963 ตัน มูลค่า 124.602 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 22 ส.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 4.347 ล้านตัน มูลค่า 1.866 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 7.8% และมูลค่าลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 4.715 ล้านตัน มูลค่า 2.095 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เบาบาง ขณะที่อุปทานข้าวออกสู่ตลาดลดลงเพราะการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูล่าสุดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 385-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบีเท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน

ด่านวงการค้าคาดว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีการลักลอบส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1 ล้านตันโดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีน

หนังสือพิมพ์เวียดนาม อีโคโนมิก ไทมส์ รายงานอ้างสมาคมอาหารเวียดนามว่า เวียดนามอาจพลาดเป้าส่งออกข้าว 8 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งเป็นผลจากการยกเลิกสัญญาส่งออกมากขึ้น ซึ่งจนถึงขณะนี้ มีการยกเลิกสัญญาส่งออกไปแล้วเกือบ 1 ล้านตัน โดยที่การยกเลิกสัญญาส่งออกดังกล่าว เป็นผลมาจากราคาข้าวโลกที่ร่วงลง และการจำกัดปริมาณนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ หนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก

จนถึงขณะนี้ผู้ส่งออกเวียดนามได้ทำสัญญาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 6.8 ล้านตัน โดยมีการยกเลิกไปแล้ว 938,000 ตัน การที่มีการยกเลิกสัญญาเพิ่มมากขึ้นหมายถึงสต็อกข้าวของเวียดนามจะมากขึ้นด้วย ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อราคาส่งออกข้าวในอนาคต ขณะที่ประเทศคู่แข่งส่งออกข้าวอย่างกัมพูชา พม่า และปากีสถานจะได้ประโยชน์จากการที่ยอดขายข้าวของเวียดนามตกต่ำ

นายกสมาคมอาหาร เปิดเผยว่า สัญญาที่ยกเลิกไปส่วนใหญ่เป็นตลาดจีน ที่ผู้ซื้อชาวจีนยกเลิกสัญญาหลังจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลง นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้ส่งออกเวียดนามยกเลิกสัญญา เพราะระดับราคาที่ต่ำไปโดยยอมจ่ายชดเชยให้กับผู้ซื้อ ขณะที่ผู้ซื้อฟิลิปปินส์ต้องยกเลิกสัญญาเพราะไม่ได้รับโควตานำเข้า

ในช่วงครึ่งปีแรก ฟิลิปปินส์ได้เพิ่มสต็อกข้าวในประเทศราว 14% โดยมีการซื้อข้าวจำนวนมากจากชวาเนาเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา และหลีกเลี่ยงการนำเข้าเพิ่มเติมหากข้าวถูกทำลายเสียหายในช่วงฤดูมรสุม

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

กัมพูชา

รัฐบาลกัมพูชาและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (The Asian Development Bank; ADB) ลงนามข้อตกลงกู้ยืมเงินจำนวน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกัมพูชาจะนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาการผลิตข้าว รวมถึงส่งเสริมการปฏิรูปภาคการเงินของประเทศ

ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดยนายเกียรติ ชน (Keat Chhon) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังกัมพูชา และนายเอริก ซิดวิก (Eric Sidgwick) ผู้อำนวยการเอทีบีประจำประเทศ โดยเงินกู้ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในโครงการ Climate-Resilient Rice Commercialization Sector Development Program (Rice-SDP) ส่วนอีก 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการในภาคการเงิน

นายซิดวิกกล่าวว่า โครงการ Rice-SDP เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐว่าด้วยการส่งเสริมการผลิตข้าวเปลือกและการส่งออกข้าว ด้วยการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว การชลประทาน การเพาะปลูก การตากข้าวเปลือก การเก็บ การสีข้าว และการตลาด เพื่อเปลี่ยนกัมพูชาจากการปลูกข้าวเพียงเพื่อเลี้ยงชีพไปสู่การปลูกข้าวเพื่อขาย

โครงการ Rice-SDP ซึ่งจะดำเนินการไปจนถึงปี 2562 จะช่วยยกระดับการผลิตข้าว ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเจ้าของโรงสีเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น ช่วยให้กัมพูชาเข้าถึงตลาดข้าวทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ยังทำให้กัมพูชามีความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ

สำหรับเงินกู้ที่ให้กับภาคการเงินของกัมพูชาจะช่วยพัฒนารากฐานทางกฎหมายของสถาบันการเงินต่างๆ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกรอบของกฎหมายในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และอุตสาหกรรมประกัน ทำให้ระบบชำระเงินทันสมัยมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนากลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้า ตลอดจนผลักดันให้เกิดความโปร่งใสและมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

พม่า

นาย Chit Khine ประธานสมาพันธ์ข้าวพม่า (Chairman of the Myanmar Rice Federation) ระบุว่าประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความจำนงที่จะนำเข้าข้าวจากพม่าเป็นรอบที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีของพม่าที่จะขยาย

ตลาดส่งออกข้าว แต่เขากังวลว่าพม่าอาจจะไม่มีผลผลิตเหลือเพียงพอที่จะส่งออกหากรัฐบาลไม่หามาตรการช่วยเหลือให้ชาวนาเพาะปลูกข้าวมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันนี้ชาวนาส่วนใหญ่ขาดแหล่งเงินทุนที่จะใช้สำหรับการเพาะปลูกข้าว โดยในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประมาณ 2.5 แสนไร่ ซึ่งทำให้ชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกข้าวต่อไปได้ ดังนั้นเขาจึงเห็นว่รัฐบาลควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือชาวนาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการเพาะปลูกข้าวได้ต่อไป

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์มีแผนส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นหลังมีนโยบายให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก จนปริมาณผลผลิตในประเทศสูงกว่าความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2556 จะเริ่มส่งออกเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ เริ่มที่การส่งออกไปยังดูไบ โดยเป็นข้าวแดง (Organic black rice) จำนวน 15 เมตริกตัน และข้าว Jasponica (ข้าวหอมขาวเมล็ดยาว) ปริมาณ 20 เมตริกตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ได้ตั้งเป้าที่จะทดลองส่งออกข้าวในปริมาณ 100 เมตริกตัน โดยคาดว่าจะในเดือนกรกฎาคมนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะจัดส่งข้าวหอมมะลิเมล็ดยาว ประมาณ 30 เมตริกตัน ซึ่งการส่งออกในระยะแรกนี้จะเป็นการทดลองตลาดต่างประเทศว่ายอมรับในเรื่องคุณภาพและราคาของข้าวชั้นดีจากฟิลิปปินส์ได้หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นได้รับผลตอบเป็นไปในทางที่ดี

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 292,564 ตัน เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับ 196,819 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าส่งออก 173,814 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับ 130,000 เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งจำแนกเป็น ข้าวบาสมาดิ 60,455 ตัน มูลค่า 57,616 เหรียญสหรัฐ ลดลง 24% และ 20% ตามลำดับ ข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 232,109 ตัน มูลค่า 116,198 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 97% และ 102% ตามลำดับ

ราคาส่งออกข้าวบาสมาดิในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เฉลี่ยตันละ 953 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากตันละ 913 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 4% ในขณะที่ ราคาส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ เฉลี่ยตันละ 501 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากตันละ 488 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาดิ 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ประเทศผู้นำเข้าข้าวบาสมาดิที่สำคัญของปากีสถานในปี 2012/13 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ที่ผ่านมาประกอบด้วย 1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำเข้า 116,592 ตัน ลดลง 49% จากปีงบประมาณก่อน (2011/12) 2. โอมานนำเข้า 59,870 ตัน ลดลง 24% จากปีงบประมาณก่อน 3. สหราชอาณาจักรนำเข้า 57,737 ตัน เพิ่มขึ้น 2% จากปีงบประมาณก่อน 4. แอฟริกาใต้นำเข้า 52,652 ตัน ลดลง 17% จากปีงบประมาณก่อน 5. เยเมนนำเข้า 50,729 ตัน ลดลง 24% จากปีงบประมาณก่อน 6. อิหร่านนำเข้า 43,045 ตัน ลดลง 70% จากปีงบประมาณก่อน 7. กาตาร์ได้นำเข้า 19,081 ตัน ลดลง 62% จากปีงบประมาณก่อน 8. ออสเตรเลียนำเข้า 17,102 ตัน ลดลง 9% จากปีงบประมาณก่อน 9. มาเลเซียนำเข้า 17,126 ตัน เพิ่มขึ้น 9% จากปีงบประมาณก่อน 10. สหรัฐนำเข้า 15,883 ตัน เพิ่มขึ้น 11% จากปีงบประมาณก่อน 11. ตุรกีนำเข้า 15,628 ตัน ลดลง 58% จากปีงบประมาณก่อน 12. บาเรนซ์

นำเข้า 15,228 ตัน ลดลง 24% จากปีงบประมาณก่อน 13. ศรีลังกานำเข้า 11,470 ตัน ลดลง 18% จากปีงบประมาณก่อน

ประเทศผู้นำเข้าข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติที่สำคัญของปากีสถานในปี 2012/13 ประกอบด้วย จีนนำเข้า 589,277 ตัน เพิ่มขึ้น 63% จากปีงบประมาณก่อน (2011/12) เกษียมนำเข้า 335,536 ตัน ลดลง 13% จากปีงบประมาณก่อน แทนซาเนียนำเข้า 155,512 ตัน เพิ่มขึ้น 172% จากปีงบประมาณก่อน โมซัมบิกนำเข้า 153,786 ตัน เพิ่มขึ้น 24% จากปีงบประมาณก่อน เบนินนำเข้า 145,118 ตัน เพิ่มขึ้น 133% จากปีงบประมาณก่อน อินโดนีเซียนำเข้า 133,457 ตัน เพิ่มขึ้น 24% จากปีงบประมาณก่อน มาดากัสการ์นำเข้า 112,438 ตัน ลดลง 4% จากปีงบประมาณก่อน เซเนกัลนำเข้า 104,129 ตัน เพิ่มขึ้น 37% จากปีงบประมาณก่อน ไอวอรีโคสต์นำเข้า 101,141 ตัน เพิ่มขึ้น 96% จากปีงบประมาณก่อน แอฟริกาใต้นำเข้า 87,341 ตัน เพิ่มขึ้น 26% จากปีงบประมาณก่อน มาเลเซียนำเข้า 88,109 ตัน ลดลง 44% จากปีงบประมาณก่อน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำเข้า 82,292 ตัน ลดลง 20% จากปีงบประมาณก่อน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

ทางการอินเดียได้เรียกร้องให้ประเทศรัสเซียยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าข้าวจากอินเดีย หลังจากที่รัสเซียได้ออกคำสั่งห้ามนำเข้าตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เพราะมีการตรวจพบด้วงอัญญา (Khapra beetle) ในข้าวที่ส่งไปยังรัสเซีย ในช่วงปี 2011-2012 อินเดียส่งออกข้าวไปยังประเทศรัสเซียประมาณ 9,500 ตัน

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานศุลกากรของจีน (Beijing-based Customs General Administration: CGA) รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าว 1.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีนี้ การนำเข้าข้าวเริ่มลดลง โดยจีนนำเข้าข้าว 464,900 ตัน ลดลงจาก 993,400 ตัน หรือลดลง 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และในเดือนกรกฎาคม จีนนำเข้าข้าว 141,300 ตัน ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 จีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 3.5 — 4 ล้านตัน

ทางด้านการส่งออกข้าวนั้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม จีนส่งออกข้าวได้ 302,900 ตัน เพิ่มขึ้น 44.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกรกฎาคม จีนส่งออกข้าวได้ 24,100 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ตัวเลขประมาณการของกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อช่วงกลางเดือนส.ค.นี้ แสดงให้เห็นว่า ยอดนำเข้าข้าวของจีนในปี 2555 เพิ่มขึ้นสี่เท่าจากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 2.4 ล้านตัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 3.2 ล้านตันในปี 2556 ซึ่งจะทำให้จีนแซงหน้าไนจีเรียขึ้นเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก และคาดว่าในปี 2557 ปริมาณนำเข้าข้าวของจีนจะทำสถิติที่ 3.4 ล้านตัน

แม้จีนเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเก็บเกี่ยวข้าวได้กว่า 200 ล้านตันในปี 2555 แต่การซื้อข้าวจากประเทศผู้ส่งออกข้าวราคาถูก เช่น เวียดนาม และ พม่า ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์พีซีไอ เดลี รายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมว่า ยอดนำเข้าข้าวสาลีของจีนในปี 2555 เพิ่มขึ้นสามเท่าจากปีก่อนหน้า แตะระดับ 3.68 ล้านตัน และคาดว่าจีนจะแซงหน้าอียิปต์ขึ้นเป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2557 โดยในปัจจุบัน จีนเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลือง ฝ้าย และแร่เหล็กอันดับ 1 ของโลกอยู่แล้ว

ที่มา Oryza.com และ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์